



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หน้า 28

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ค้นหาสุดยอดเชฟรุ่นเยาว์

#### อาชีพเชฟ ถือเป็นหนึ่งอาชีพในฝันของน้อง ๆ ยุคใหม่

เพื่อสานฝันเยาวชนไทยที่มีใจรักการทำอาหาร หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ "New Zealand Young Genius Chef Culinary Competition ค้นหาเชฟวัยทีน...ที่มีใจรักในการทำอาหาร" เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟรุ่นเยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งรางวัลการศึกษาจากสถานศึกษาที่ประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีน้อง ๆ สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน จาก 27 โรงเรียน ซึ่งได้จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยมี มร.เบน คิง เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

**มร.เบน คิง** เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวว่า "นิวซีแลนด์ ยัง จีเนียส เชฟ" เป็นเวทีประกวดการแข่งขันเพื่อกระตุ้นทางการศึกษาให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างครูกับนักเรียน ของโรงเรียนในเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการประกอบอาหารภายในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

#### ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้

อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทางด้านความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก ๆ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่โรงเรียนเป็นห้องทดลองค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา ก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวไปสู่อาชีพที่รักในอนาคต

#### ทั้งนี้ **เชฟท็อป-กิตติ คุฎกาบุญน**

**พฤติ** สุดยอดเชฟนักล่ารางวัล คิซย์เก่าจากนิวซีแลนด์ ได้มาสาธิตใช้ทักษะด้านประกอบอาหารพร้อมให้ความรู้ และเทคนิคในการทำอาหารให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย



#### น้องภูฟ้า-ค.ชฎฟ้า สิทธิพาณิชย์ และ ค.ช.จิรวัฒน์พงศ์ ณ

**เชียงใหม่** อายุ 13 ปี สองหนุ่มน้อย จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้จะอยู่แค่ ม.1 แต่จะปรารถนาฝีมือเราได้ เพราะเราชอบทำอาหารที่ไม่ค่อยมาก แม้จะต้องงาแข่งกับตนเองก็ไม่กลัว เพราะเมื่อเป็นการประลองการร่วมกัน การได้ออกสนามแข่งบ่อย ๆ ก็จะทำให้เราสนใจในการทำอาหารมากขึ้น การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งการ

แข่งขันเป็น 2 รอบ คือ สร้างสรรค์เมนูจากหอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ และรอบที่ 2 สร้างสรรค์เมนูวัตถุดิบปริศนา (Block Box) ใช้เวลาการแข่งขันรอบละ 45 นาที ผู้ชนะเลิศได้รางวัลการศึกษาจากสถานศึกษาที่ประกอบอาหารที่สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และประกาศนียบัตรจากเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม <http://www.salitprasarnmit.ac.th/>

